

> จ่อลงทุนโรงไฟฟ้ากว่า 8 พันล้านบาท

‘ชัยวัฒน์’ เล็งขายธุรกิจเบาะหนัง

คาด3ปีมีรายได้หลักจากการขายไฟฟ้า

‘ชัยวัฒน์’ หวังขายธุรกิจเบาะหนังให้บริษัทด้านยานยนต์ของญี่ปุ่น หันลงทุนด้านพลังงานเต็มตัว คาดปี 2561 รายได้หลักมาจากการขายไฟฟ้า ผู้บริหารเผยเตรียมลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ในโรงไฟฟ้าขยะ 4 โครงการ คาดได้สัญญาในปีนี้ 2 โครงการ

นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒน์แทนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CWT เปิดเผยว่า หลังจากนี้ ธุรกิจเดิมของบริษัท อาทิ โรงฟอกหนัง ตัดเย็บหนัง และผลิตเฟอร์นิเจอร์หนัง น่าจะมีบริษัทในกลุ่มยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นรับซื้อไปทีละส่วน และภายในปี 2561 คาดว่ารายได้หลักของบริษัทจะมาจากธุรกิจพลังงานทดแทน

“คาดว่าบริษัทในกลุ่มยานยนต์ของญี่ปุ่นจะเป็นผู้มารับธุรกิจหนังของบริษัทต่อ เพราะที่ผ่านมามีบริษัทเหล่านั้นก็ได้เข้ามารับธุรกิจบางส่วนของบริษัทผ่านการร่วมทุนในช่วงที่ผ่านมา เพราะกลุ่มบริษัทยานยนต์ที่มีฐานลงทุนในไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอยากได้ธุรกิจเบาะหนังเข้าไปเสริม” นายวิระพล

กล่าว

ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทจะมุ่งเน้นต่อจากนี้ จะเน้นไปที่โรงไฟฟ้าขยะ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าโครงการแรกจะได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า (พีพีเอ) ภายในเดือน ส.ค.นี้ และเริ่มก่อสร้าง กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน 1,469 ล้านบาท โดยจะมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าลงทุนดังกล่าวในวันที่ 1 ก.ค.นี้

ขณะที่โครงการถัดไปคาดว่าจะได้รับพีพีเอในช่วงเดือน พ.ย. กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน 1,600 ล้านบาท และโครงการที่ 3 คาดว่าจะได้ใบอนุญาตช่วงต้นปีหน้า กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เช่นเดียวกัน มูลค่าการลงทุน 2,200 ล้านบาท ส่วนโครงการที่ 4 อาจจะได้พร้อมกัน 2 โรง กำลังการผลิตราว 19 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 3,200 ล้านบาท น่าจะได้ข้อสรุปภายใน เม.ย. 2559

ทั้งนี้บริษัทจะมุ่งเน้นในกลุ่มพลังงานขยะและชีวมวล ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 12% สูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระดับ 8-9% และมองว่าคู่แข่งยังไม่มากนักเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการเข้าลงทุน สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเริ่ม

ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ ชัยวัฒน์

หน่วย : ล้านบาท

โครงการที่ 1	โครงการที่ 2
 1,469  9.5 คาดได้รับสัญญา ส.ค. 2558	 1,600  9.5 คาดได้รับสัญญา พ.ย. 2558
โครงการที่ 3	โครงการที่ 4
 2,200  9.5 คาดได้รับสัญญา ต้นปี 2559	 3,200  19.0 คาดได้รับสัญญา ต้นปี 2559

ติดตั้งเพิ่มเข้าไปกับโรงไฟฟ้าขยะหลังจากที่เริ่มดำเนินการได้แล้วราว 1 ปี

นอกจากนี้ ในเดือน ก.ค. - ส.ค.นี้ บริษัทมีแผนจะเข้าเจรจาเพื่อซื้อใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ จากผู้ที่จะมีการประมูลมาแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตภาคใต้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปว่าจะซื้อหรือไม่ภายในปีนี้

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อเข้าทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นลักษณะการร่วมลงทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น คาดว่าจะได้ข้อสรุปปี 2559 สำหรับเงินลงทุนบริษัทจะมาจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) 450 ล้านหุ้น ในเบื้องต้นมีกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้าขอซื้อหุ้น คาดว่าจะสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในปลายปีนี้ หลังจากที่ได้รับพีพีเอ 2 โครงการแรก ขณะที่อัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ราว 1 เท่า ซึ่งบริษัทสามารถกู้ได้จนถึงระดับ 2-3 เท่า

“หลังจากปี 2561 ภาพของการดำเนินธุรกิจพลังงานจะชัดเจน โดยเราคงย้ายไปอยู่ในหมวดพลังงานอัตโนมัติ เพราะรายได้และกำไรจะมากกว่า 50% หลังจากดำเนินการจ่ายไฟครบ 40 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น ส่วนธุรกิจเดิมคงจะทยอยขายให้กับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความสนใจในธุรกิจเบาะหนังของเรา โดยจะเริ่มทยอยลดสัดส่วนตั้งแต่ปีนี้ต้นไป” นายวิระพล กล่าว

ผลประกอบการปีนี้จะคงเป้าหมายรายได้ 1,200 ล้านบาท กำไรสุทธิมากกว่าปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 33.25 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีคำสั่งซื้อกว่า 1,200 ล้านบาท ครอบคลุมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว